

สรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2553

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

-----

ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 สรุปรายละเอียดดังนี้

(1) นายอิทธิพล เต็มเต็ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 1 อำเภอขลุง ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของจังหวัดจันทบุรี โดยทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ได้ส่งตัวแทนมาตอบข้อสอบถาม และได้อธิบายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นประเด็นๆ ดังนี้ ประเด็นที่ 1 เรื่องของปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่จะช่วยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้กับเกษตรกรหรือเจ้าของสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งทางสำนักงานจัดหางานในจังหวัดจันทบุรี มีภารกิจในการบริการจัดหางานให้กับประชาชนและสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ก็ได้มีการประสานงานระหว่างสำนักงานจัดหางานแต่ละจังหวัด ซึ่งสามารถแจ้งความต้องการแรงงานไปได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ส่วนค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดจันทบุรี อยู่ที่ 167 บาท/วัน ประเด็นที่ 2 แนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติทั้งหมด 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1. นายจ้างต้องมีการแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าวที่สำนักงานจัดหางาน และมีครอบครัวครบทุกประเภทกิจการ ทั้งในภาคการเกษตรและในภาคการบริการ 2. หลังจากนายจ้างได้รับการพิจารณาอนุมัติให้นายจ้างแล้ว นายจ้างต้องยื่นคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย 3. นายจ้างต้องไปยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว 4. การออกไปอนุญาตทำงานแก่คนต่างด้าวมียอตราค่าธรรมเนียมตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของกระทรวงแรงงาน

(2) นางนันทวรรณ ตั้งเกียรติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 1 อำเภอโป่งน้ำร้อน ได้ตั้งกระทู้ถามถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหากลัยแล้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในปี 2553 ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดจันทบุรีก็กำลังประสบปัญหากลัยแล้ง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ก็ได้ตอบชี้แจงว่า ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตกลัยแล้งนี้แล้ว ในเบื้องต้นได้จัดทำโครงการจัดซื้อท่อ PVC เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเร่งด่วนก่อน

(3) สภาฯ มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การจัดตั้งกองทุนเพื่อดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2553 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

(4) อนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องยนต์ แบบ 2 จังหวะ พร้อมร่วม เพื่อใช้สำหรับตรวจตรวจระแวกทางอากาศเพื่อป้องกันการลักลอบทำลายป่าและส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพป่าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และ โครงการปรับปรุงพื้นที่สำหรับตั้งแพ้นผสมคอนกรีตที่ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม

(5) สภาฯ มีมติอนุมัติการโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์ บริเวณสถานีขนส่งจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 80 , 82 ถนนสฤษดิเดช ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จากนายชนัช โชติณัฐกร เป็นนายกิตติ ชัยกุล

(6) สภาฯ มีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2553 วันที่ 10 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2553 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป (พ.ศ.2554) วันที่ 12 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

เลิกประชุม เวลา 11.45 น.

-----